



โต๊ะกลมพลังงาน : พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.พลังงาน และนายคาลิด อัล ฟาลีห์ ประธานกลุ่มโอเปค ร่วมถ่ายภาพกับผู้เข้าร่วมประชุม โต๊ะกลมรัฐมนตรีพลังงานแห่งเอเชีย ครั้งที่ 7 (AMER) ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพ. วานนี้ (2 พ.ย.)

ประธาน'โอเปค'ยัน ลดกำลังผลิตน้ำมัน

พุงราคาน้ำมันดิบเหมาะสม
"ยูเออี" ลั่นร่วมประมูล
แหล่ง"บงกช-เอราวัณ"

กรุงเทพธุรกิจ ● กระทรวงพลังงานจัดประชุม AMER ครั้งที่ 7 ผู้นำ 24 ชาติเอเชีย ร่วมวางกลยุทธ์สร้างสมดุล ตลาดน้ำมัน-ก๊าซ-เทคโนโลยีพลังงานใหม่ รับมือช่วงเปลี่ยนผ่าน "ประธานโอเปค" ยืนยันยึดกลยุทธ์ลดกำลังผลิตน้ำมันต่อเนื่อง พุงราคาน้ำมันดิบระดับเหมาะสม ขณะ"ยูเออี" เดินหน้าขยายลงทุนธุรกิจพลังงานในไทย

พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยในงานประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรีพลังงานเอเชีย ครั้งที่ 7 (Asian Ministerial Energy Roundtable : AMER) ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ "Global Market in Transition: From Vision" วานนี้ (2 พ.ย.) ว่า การประชุม AMER ครั้งนี้ ให้ความสำคัญใน 3 เรื่อง คือ 1.ทิศทางตลาดน้ำมัน 2.ทิศทางตลาดก๊าซธรรมชาติ และ 3.การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีด้านพลังงาน (Disruptive technology) ซึ่งขณะนี้ตลาดน้ำมันผันผวน และเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากการใช้น้ำมันไปสู่ก๊าซธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น ทำให้ตลาดก๊าซธรรมชาติเหลว(LNG) เปิดกว้างขึ้น ขณะที่การส่งเสริมพลังงานทดแทนที่เพิ่มขึ้น จะทำให้ราคาถูกลงและเริ่มมีมากขึ้น จึงต้องเตรียมพร้อมรับมือระหว่างพลังงานแบบดั้งเดิมและพลังงานแบบใหม่ให้เกิดสมดุลในอนาคต

นายคาลิด อัล ฟาลีห์ (Khalid Al-Falih) รัฐมนตรีพลังงานอุตสาหกรรมและทรัพยากรธรรมชาติ ประเทศซาอุดีอาระเบีย และประธานกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน(โอเปค) กล่าวว่า ซาอุดีอาระเบีย ประเมินว่า ความต้องการใช้น้ำมันของโลกในปี 2593 ยังขยายตัวต่อเนื่อง อยู่ที่ 120 ล้านบาร์เรลต่อวัน โดย

ซาอุดีอาระเบีย ยังคงเป็นผู้ผลิตน้ำมันที่รายใหญ่ และมีสำรองน้ำมันเพียงพอที่จะรองรับความต้องการใช้น้ำมันของโลก

ขณะที่กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปค) และกลุ่มประเทศนอกโอเปค (นอนโอเปค) ยังคงกลยุทธ์ลดกำลังการผลิตน้ำมันต่อเนื่อง เพราะการลดกำลังการผลิตน้ำมันที่ผ่านมายังดำเนินการได้ไม่ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เพื่อต้องการพยุงราคาน้ำมันดิบให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และเพื่อให้เกิดการกลับเข้ามาลงทุนในธุรกิจพลังงาน

อย่างไรก็ตาม ซาอุดีอาระเบีย มองว่าการใช้น้ำมันในทวีปเอเชียยังเติบโตสูงตามการขยายตัวของประชากรที่เติบโตขึ้น ซึ่งการใช้พลังงานในอนาคตควรจะต้องเกิดความสมดุลระหว่างพลังงานทดแทน และเชื้อเพลิงฟอสซิล ทั้งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ แม้ว่า ในช่วงที่ผ่านมาความต้องการใช้น้ำมันจะเติบโตเพียงเล็กน้อยหรือไม่แข็งแรงแต่ในอนาคตจะกลับมาเติบโตแบบปกติ

"ซาอุดีอาระเบีย ยังยึดวิสัยทัศน์ 2030 (Vision 2030) ที่การเติบโตไม่ได้มุ่งเน้นรายได้จากการส่งออกน้ำมันเป็นหลัก แม้ว่าซาอุดีอาระเบียจะยังคงเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ของโลกต่อไป แต่จะมองหาพลังงานในรูปแบบใหม่ ทั้งนิวเคลียร์และพลังงานทดแทน ซึ่งประเทศไทย ถือเป็นผู้นำพลังงานในการส่งเสริมพลังงานทดแทน ในอนาคตจึงมีความเป็นไปได้ที่จะร่วมมือกันสนับสนุนการพัฒนาพลังงานทดแทนได้" นายคาลิด กล่าว

นายซูฮาอิล อัล มาซรูอี (Suhail Al Mazrouei) รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) กล่าว

ว่า ยูเออี สนใจลงทุนในไทยทั้งด้านปิโตรเลียมขั้นต้นและปิโตรเลียมขั้นปลาย โดยสนใจเข้าร่วมการประมูลสำรวจและผลิตปิโตรเลียม 2 แหล่งหมอคอยูทั้งแหล่งเอราวัณและแหล่งบงกช รวมถึงยังมองหาโอกาสขยายการลงทุนไปยังธุรกิจโรงกลั่น

"ไทยเป็นตลาดสำคัญมากๆ และจะหารือระหว่างบริษัทน้ำมันแห่งชาติของยูเออีกับปตท.ของไทย เพื่อส่งน้ำมันมาตอบสนองต่อความต้องการใช้น้ำมันในประเทศมากขึ้นในอนาคตซึ่งปัจจุบันบริษัทหุมบาตลาของยูเออี เข้ามาลงทุนในไทยอยู่แล้ว และกำลังมองหาโอกาสการลงทุนในไทยเพิ่มขึ้น"

ส่วนความร่วมมือตามกลยุทธ์ลดกำลังผลิตน้ำมันของกลุ่มโอเปคและนอนโอเปคที่ผ่านมาได้ผลดี ทำให้ปริมาณสำรองน้ำมันดิบของโลกลดลงจาก 340 ล้านบาร์เรล มาเหลือน้อยกว่า 160 ล้านบาร์เรล ซึ่งคาดว่า จะยังคงใช้กลยุทธ์นี้ต่อไป แต่จะต่ออายุมาตรการต่อไปถึงเมื่อไหร่ ยังต้องติดตามการประชุมของกลุ่มโอเปคและนอนโอเปค ในวันที่ 30 พ.ย. นี้ต่อไป

นายคัมมะนี อินทิลาด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและป่อแร่ ประเทศลาว กล่าวว่า ความร่วมมือในการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างไทยกับลาว จะยังเป็นไปตามกรอบบันทึกความร่วมมือ(MOU) ระหว่าง 2 ประเทศ ปริมาณ 9,000 เมกะวัตต์ แม้ว่าปัจจุบันไทยจะอยู่ระหว่างทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาพลังงานของประเทศ (พีดีพี) ใหม่ และมีแนวโน้มที่การใช้ไฟฟ้าจะลดลง ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการผลิตไฟฟ้าจากเทคโนโลยีใหม่เพิ่มขึ้น เช่น การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) แต่การซื้อขายไฟฟ้าตาม MOU ดังกล่าวจะเป็นไปตามกรอบเดิม

"ส่วนการเจรจาวิภาคีไทยและลาว ด้านพลังงานนั้น ได้พิจารณาความเชื่อมโยงซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง 2 ประเทศ ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างศึกษาว่า กำหนดว่าจะเดินหน้าโครงการร่วมกันอย่างไร ซึ่งแต่ละฝ่ายจะต้องไปศึกษาแผนพีดีพีของแต่ละประเทศอีกครั้ง" นายคัมมะนี กล่าว

อย่างไรก็ตาม ลาว อยู่ระหว่างทบทวนแผนพีดีพีของลาวเช่นกัน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไปหรือเติบโตเฉลี่ย 15% ต่อปี ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าในลาวแล้ว 46 โครงการ กำลังผลิตรวม 6,400 เมกะวัตต์ และจะพัฒนาเพิ่มเติมอีก 50 โครงการ ซึ่งจะทำให้ในปี 2563 มีกำลังผลิตรวมกว่า 1 หมื่นเมกะวัตต์ โดยการผลิตไฟฟ้าส่วนใหญ่มาจากพลังน้ำกว่า 70% ซึ่งนักลงทุนต่างชาติที่เข้าไปลงทุนอันดับ 1 คือ จีน รองลงมาคือไทยและเวียดนาม โดยนักลงทุนไทย ที่เข้าไปลงทุนในลาว ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังน้ำถ่านหิน รวมถึงอยู่ระหว่างศึกษาลงทุนพลังงานลม และโซลาร์เซลล์

สำหรับงานประชุมโต๊ะกลมรัฐมนตรีพลังงานแห่งเอเชีย ครั้งที่ 7 (AMER) ไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นที่โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพฯ โดยมีประเทศผู้นำด้านพลังงานจาก 24 ประเทศเข้าร่วมประชุม ซึ่งถือว่ามากที่สุดนับตั้งแต่มีการจัดงาน AMER มา โดยเป็นผู้นำระดับตำแหน่งรัฐมนตรีด้านพลังงานมากถึง 16 ประเทศ ได้แก่ บาหลีเรน บังกลาเทศ บรูไน กัมพูชา อินเดีย อินโดนีเซีย อิรัก เกาหลี คุเวต สเปน ลาว มาเลเซีย เมียนมา กатар ซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และเยเมน ที่เหลือเป็นการส่งตัวแทนเข้าร่วม และมีองค์กรด้านพลังงานระหว่างประเทศ อีก 12 องค์กร